

แนวทางแก้ปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ไม่พึงประสงค์

พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์^{1*} วรรณชนก เชื้อดี² วิทยา สุภบุตร² สกุนิตรา ตราชู² หทัยรัตน์ เสือแจ่ม²
โยธิน ทองนุ่ม² จันทิรา แสงทอง² สิทธิโชค งามแสงนิล²

1อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2นักศึกษาสภาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

* P_sangchan@hotmail.com

บทคัดย่อ

การตั้งครุภัณฑ์แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหญิงที่ตั้งครุภัณฑ์ด้วยความพร้อมที่จะมีบุตร กับ หญิงที่ตั้งครุภัณฑ์ด้วยความไม่พร้อม โดยเหตุผลของกลุ่มที่ไม่พร้อมนั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายเหตุผล เช่น ความผิดพลาดในการคุมกำเนิด การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ค่านิยมความเชื่อของคนหนุ่มสาวที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดความตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการตั้งครุภัณฑ์ หญิงตั้งครุภัณฑ์บางส่วนจึงเลือกทางออกด้วยการทำแท้งด้วยตนเอง หรือไปใช้บริการทำแท้งผ่านสถานบริการต่าง ๆ ที่ไม่มีคุณภาพทำให้หญิงที่ทำแท้งเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ ในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต จึงนำไปสู่การศึกษานี้เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาของการตั้งครุภัณฑ์ไม่พึงประสงค์

คำสำคัญ: การตั้งครุภัณฑ์, การทำแท้ง, กฎหมายทำแท้ง.

Guidelines to Solve Unwanted Pregnancies

Pongborworn prasugtsangchan¹ Wanchanok Chueadee² Witthaya Suphabut²

Sakulnittra Trachoo² Hathairat Suejaem Yothin Thongnum² Jantira Sangthong²

And Sittichok Ngamsaengnin²

¹Lecturer of Department of Law, Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University

²Student of Department of Law, Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University

*P_sangchan@hotmail.com

Abstract

Pregnant women can be divided into two groups. The first group is women who are pregnant with the readiness to have children. The second group is women who are pregnant with non-readiness. For reasons of not ready groups, it could happen for a number of reasons. The inability to have children of some women who are pregnant Some have opted for an abortion, whether it is a self-abortion or a illegal abortion through illegal brothels. This puts many women who have abortions at risk of dying from abortion. This leads to a study of the causes, problems and guidelines to solve unwanted pregnancies.

. **Keywords:** pregnant, abortion, abortion act.

1. บทนำ

จากสภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คนในสังคมต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทใหม่และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมแวดล้อม ผู้ที่ปรับตัวไม่ได้ และตกเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นปัญหาที่นำไปสู่อาชญากรรม ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในอาชญากรรมที่ปรากฏและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ ปัญหาการลักลอบทำแท้งเถื่อน ดังเห็นได้จากข่าวการพบศพเด็ก 2002 ศพ ณ วัดไผ่เงิน ที่เป็นข่าวโด่งดังในปี พ.ศ. 2553 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวทำนองนี้ให้เห็นอยู่เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นการพบเด็กทารกเพศชายแรกคลอด อายุประมาณ 3-4 วัน ถูกนำมาทิ้งไว้หน้าศูนย์เรียนรู้เครื่องเคลือบดินเผา ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) หรือ พบศพทารกเพศชายอายุครรภ์ 6-7 เดือน ถูกห่อด้วยผ้าอนามัยนำมาทิ้งไว้ริมถนน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) จากสถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการทำแท้งที่ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยและเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสถิติกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี มีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน เทียบกับ ปี พ.ศ. 2543 พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 4 คน (ไบเออร์ไทย, 2563) จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดของเด็กที่ลดลง แต่ก็ยังมีข่าวการทำแท้งให้เห็นอยู่เป็นระยะ ในอดีตการทำแท้งยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้หญิงที่ต้องการทำแท้งไปทำแท้งคลินิกที่ไม่มีคุณภาพ และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่หญิง บางรายถึงขั้นเสียชีวิตก็มี ข้อมูลในปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากการทำแท้งปีละ 25-30 คนและบาดเจ็บเพราะภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งประมาณ 30,000 คน ซึ่งหนึ่งในสามของผู้ที่มาทำแท้งเป็นนักเรียนนักศึกษา โดยร้อยละ 27 อายุต่ำกว่า 20 ปี และร้อยละ 46 อายุต่ำกว่า 25 ปี (. iLaw, 2556) จึงเกิดมีแนวคิดที่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะให้หญิงสามารถทำแท้งได้โดยความสมัครใจและไม่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้มีมุมมองทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง ในมุมมองที่เห็นด้วยมองว่าการยุติการตั้งครรภ์เป็นการเลือกยุติปัญหาที่จะตามมาจากความไม่พร้อมของผู้ตั้งครรภ์ แต่มุมมองที่คัดค้านเห็นว่า เด็กที่อยู่ในท้องก็ถือว่าเป็นชีวิตมนุษย์ที่มีคุณค่า การอนุญาตให้ทำแท้งที่ถูกต้องกฎหมาย ถือว่าเป็นการรับรองการฆาตกรรมเด็กอย่างถูกกฎหมาย และขัดต่อศีลธรรม (วิชิตา คະแนนสิน, 2561) จึงต้องมีการศึกษาให้ครบในทุกแง่มุมอย่างรอบครอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า ทางเลือกของหญิงที่ไม่พึงประสงค์จะตั้งครรภ์ ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ หาทางออกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง “แนวทางแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์” ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยและนำเสนอผลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิจัยที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

3.1 นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

“การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” (Unwanted pregnancies) หมายถึง สถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการวางแผนการตั้งครรภ์ให้เกิดขึ้น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิดการถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ก่อนการสมรส ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ การไม่รับผิดชอบของบิดาของเด็กในครรภ์ เป็นต้น (เว็บไซต์: การพยาบาลมารดาทารก)

“ทำแท้ง” หรือ abortion นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การรีดลูก, มีเจตนาทำให้ทารกออกจากครรภ์มารดา ก่อนครบกำหนดและตาย

“แท้งลูก” ตามความหมายในทางกฎหมายนั้น หมายถึง การทำให้ เด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงถูกทำลายก่อนที่จะคลอดหรือคลอดออกมาแล้วไม่มีชีวิต หากเป็นกรณีที่เด็กคลอดออกมามีชีวิตเพียงชั่ววินาทีเดียวแล้วถึงแก่ ความตาย เช่นนี้ไม่ใช่การทำแท้งลูกตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา แต่เป็น เพียงการทำแท้งลูกตามความรู้สึกรหรือความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปเท่านั้น (ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, 2551, หน้า 100)

ทางการแพทย์ “การแท้ง” หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อน ที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา โดยถือเอาการสิ้นสุดของการ ตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังหนักไม่ถึง 1,000 กรัม และการแท้งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) การแท้งเอง หมายถึง การแท้งที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จิตใจจะให้เกิดการแท้ง ถือเป็นความล้มเหลวของการตั้งครรภ์ตาม ธรรมชาติสาเหตุของการแท้งเองอาจจะเกิดได้จาก ความบกพร่องของไข่ที่ผสมแล้ว หรือตัวอ่อน ซึ่งจะแท้งตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆไปจนถึงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือความบกพร่องทางด้านมารดา เช่น มดลูกพิการ ปากมดลูกปิดไม่ดีโรคประจำตัว บางอย่าง การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2) การทำแท้ง หมายถึง กระทำเพื่อให้เกิดการแท้ง แบ่งออกเป็น การทำแท้งในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้และการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย หรือการลักลอบทำแท้ง สำหรับสาเหตุของการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้น กรณีหญิงซึ่งยังไม่สมรส โดยมากจะเกิดขึ้นจากตั้งครรภ์ก่อนสมรสและมีอุปสรรคขัดข้องทำให้ไม่สามารถสมรสกับชายที่เป็นบิดาของเด็กได้อาจเป็นเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น หญิงขายบริการ กรณีหญิงซึ่งสมรสแล้ว โดยมากจะมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ หญิงที่ตั้งครรภ์มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ที่พอเพียงจะเลี้ยงดูทารกในครรภ์ได้ ปัญหาความไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือมีบุตรมากเกินไป หรืออาจเกิดจากปัญหาภายในครอบครัว เช่น สามมีภริยาน้อย หรือ ตนเองเป็นภริยาน้อย หรือต้องหย่าร้าง (การทำแท้ง, <http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html>)

3.2 วิธีการทำแท้งและอันตรายจากการทำแท้ง

วิธีการทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์มี 2 วิธีหลักด้วยกัน ได้แก่ การใช้ยา และวิธีการที่มีหัตถการทางการแพทย์ร่วมด้วย โดยการดูด หรือขูดมดลูก เป็นต้น

3.2.1 วิธีการทำแท้ง

ในอดีตวิธีการทำแท้งตามทางการแพทย์ในอายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน คือ การขูดมดลูก หากอายุครรภ์เกิน 4 เดือน จะใช้วิธีฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้าไปในอุ้งเด็ก แล้วใช้เครื่องมือถ่างปากมดลูกเพื่อคีบเด็กออกมา สำหรับการทำให้แท้งเดือนในขณะนั้นมียุทธศาสตร์หลายวิธี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายแก่ผู้ตั้งครรภ์ทั้งสิ้น อาทิ การใช้มือกดหน้าท้องอย่างรุนแรง เพื่อดันให้มดลูกเคลื่อนออกมาข้างนอก หากมีอายุครรภ์มากขึ้นจะใช้วิธีฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปในโพรงมดลูก เช่น น้ำสบู่ น้ำยาล้างจาน หรือแม้แต่ยาล้างท้องน้ำ นอกจากนี้ ยังพบคลินิกเถื่อนบางแห่งใช้วิธีการสอดใส่วัสดุเข้าไปทางปากช่องคลอด เช่น สายยาง ไม้เสียบลูกชิ้น โดยวิธีเหล่านี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากจะติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดการอักเสบ มีภาวะช็อก ตกเลือดไม่หยุด เพราะมดลูกทะลุ หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น หากส่งไปยังโรงพยาบาลไม่ทันโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง แต่หากถึงมือหมอทันเวลาก็อาจต้องตัดมดลูก ส่งผลให้ไม่สามารถมีบุตรได้ในอนาคต

ปัจจุบันการทำแท้งตามทางการแพทย์จะใช้ยา 2 ประเภท โดยยากลุ่มแรก ได้แก่ ยาต้านฮอร์โมนที่มีผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายต่ำจนไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ ยาอีกกลุ่ม ได้แก่ ยาให้มดลูกบีบรัดตัวเพื่อเคลื่อนตัวเด็กออกมา ”ยาปีบริด“ ยาทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีทั้งชนิดเม็ดซึ่งขนาดของยาจะแปรผันตามอายุครรภ์และชนิดสอดช่องคลอด โดยยาเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก สำหรับในประเทศไทยยาต้านฮอร์โมนยังไม่ผ่านการรับรองให้นำเข้ามาขายจากคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งหมดจึงเป็นยาที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนยาปีบริดเป็นยาที่อนุญาตให้สั่งจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น สำหรับการทำให้แท้งเดือนแน่นอนว่า มีผู้ลักลอบนำเข้ามาทั้ง 2 ชนิดเข้ามาจำหน่าย แต่ไม่ชัดเจนว่ายามีความปลอดภัยหรือไม่ และการให้ยา รวมถึงขนาดการใช้ยาอาจเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ท้ายที่สุดอาจขับรกออกมาได้ไม่หมด สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตเช่นกัน (ธนวัฒน์ เพชรหล่อ เหลียน. 2557

สำหรับในประเทศไทย ยังมีข้อจำกัดในการทำแท้ง หญิงตั้งครรภ์จะสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อแพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำเป็นเท่านั้น นั่นคือเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่ ซึ่งหากไม่ทำแท้งอาจทำให้แม่เกิดอันตรายถึงชีวิต ผู้เป็นแม่มีอาการผิดปกติทางจิต หรือกรณีตั้งครรภ์จากการถูกระงับการทำชำเรา เช่น ถูกข่มขืนหรือการมีเพศสัมพันธ์ในเชือสายเดียวกัน ซึ่งต้องให้แพทย์ในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น

ในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมาย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลก่อนและหลังทำแท้ง โดยมีการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติครรภ์ วิธีการดูแลตัวเอง ไปจนถึงวิธีติดตามสังเกตอาการของตนเองเพื่อกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง ซึ่งวิธีการทำแท้งในบทความนี้มีไว้เฉพาะเพื่อให้ข้อมูลการทำแท้งโดยแพทย์ที่ถูกกฎหมายในกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (พบแพทย์. 2559, ทำแท้งอันตรายไม่จำเป็นอย่าเสี่ยง, <https://www.pobpad.com>)

3.2.2 อันตรายจากการทำแท้ง

การทำแท้งตามเงื่อนไขที่กฎหมายรับรองนั้นทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะมีขั้นตอนกระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิด พบว่าน้อยกว่าหนึ่งในร้อยของหญิงที่ทำแท้งจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาร้ายแรง เช่น มดลูกอักเสบติดเชื้อ ตกเลือดมาก ซึ่งหลังการทำแท้ง หากสังเกตได้ถึงอาการต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที การทำแท้งที่กล่าวไปข้างต้นไม่มีผลใด ๆ ต่อการตั้งครรภ์ใหม่ในอนาคต แต่มีข้อควรระวังคือ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าร่างกายจะฟื้นตัวเต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาอย่างต่ำ 1-3 สัปดาห์การ

ทำแท้งเดือน ที่เสี่ยงถึงชีวิต สิ่งที่ทำแท้งเดือนไม่อาจรับประกันได้เลยก็คือความปลอดภัย การทำแท้งที่ไม่ได้กระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่เหมาะสม สามารถส่งผลให้เกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

- 1) ทำแท้งไม่สำเร็จ ไม่สามารถขับเอาเนื้อเยื่อของครรภ์ออกมาจากมดลูกได้หมด
- 2) มีอาการตกเลือด หรือเลือดออกมาก
- 3) เกิดภาวะติดเชื้อ
- 4) มดลูกทะลุจากการวัดอุณหภูมิก่อนเกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์และอวัยวะภายในจากการสอดใส่วัตถุอันตรายในการทำแท้ง เช่น ไม้ เข็มฉีดยา หรือเศษแก้วแตกไปยังช่องคลอดหรือทวารหนัก (พบแพทย์, 2559, ทำแท้งอันตรายไม่จำเป็นอย่าเสี่ยง, <https://www.pobpad.com>)

โดยอาจแบ่งอันตรายจากการทำแท้ง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ก. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทันที เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นขณะทำแท้ง หรือเกิดภายใน 3 ชั่วโมงหลังทำแท้งมีอาการตกเลือดมดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด อันตรายจากยาชา และยาสลบ ภาวะเลือดไม่แข็งตัว ทำให้ตกเลือดมาก ภาวะโซเดียมคั่งในเลือด ภาวะเป็นพิษจากสารน้ำ และหลอดเลือดอุดตันจากฟองอากาศ อุดตันจากลิ่มเลือด หรืออุดตันจากน้ำคร่ำ ภาวะแทรกซ้อนที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ อาจจะมี ความรุนแรง จนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้

ข. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดล่า เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทำแท้ง 3 ชั่วโมงไปจนถึง 28 วัน ได้แก่ภาวะแท้งไม่ครบหรือแท้งค้าง และการอักเสบติดเชื้อทั้งสองภาวะนี้เป็นอาการสำคัญที่นำผู้ทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล การอักเสบติดเชื้อนั้นพบเกือบทุกราย รายที่อักเสบรุนแรงอาจจะถูกตัดมดลูกทิ้ง แม้ผู้ป่วยจะยังมีอายุเพียง 15 – 16 ปีก็ตาม รายที่รุนแรงกว่านั้น อาจถึงแก่กรรมก่อนตัดมดลูก หรือแม้แต่ตัดมดลูกไปแล้วก็ช่วยชีวิตไม่ได้

ค. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในระยะหลัง เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทำแท้ง 28 วันไปแล้ว ได้แก่ การอักเสบเรื้อรังในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือน ปวดขณะร่วมเพศ หรือบางรายปวดมากจนไม่สามารถจะร่วมเพศได้ บางรายเป็นหมันเพราะโพรงมดลูกติดกันจนตัน หรือเป็นหมันเพราะท่อ นำไข่อุดตันจากการอักเสบ และผลของการอักเสบของท่อ นำไข่อาจทำให้มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์ของการแท้งซ้ำในครรภ์หลังๆ ค่อนข้างบ่อย (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 9 เรื่องที่ 4 อันตรายจากการทำแท้ง, kanchanapisek.or.th.)

3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 302 ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องรับโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการ กระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 305 ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และ มาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำความผิดไม่มีความผิด

(1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

(2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมา จะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

(3) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

(5) หญิงที่มีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับ คำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564)

3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

3.4.1 ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม

แนวคิดของ ฮาน ฟอน เฮนติก (Han Von Hentig) เฮนติกนักวิชาการชาวเยอรมันเป็นนักคิดเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม ยุคแรกๆ เฮนติกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นหาสาเหตุของการกระทำผิด โดยมุ่งเข้าไปที่เหยื่ออาชญากรรม เฮนติกตั้งข้อสังเกตว่า อะไรที่ทำให้เหยื่อตกเป็นเหยื่อจากการกระทำผิด และอาชญากรรมกับเหยื่อมักจะเป็นของคู่กัน การจำแนกเหยื่ออาชญากรรมใน ความคิดของเฮนติกได้ยึดปัจจัยทางจิต สังคม และร่างกาย เป็นตัวกำหนดประเภท ได้แก่

1) ผู้เยาว์ (the young) เช่น เด็กเล็ก ซึ่งขาดประสบการณ์ชีวิต การเจริญเติบโตทั้งกายและจิตยังไม่สมบูรณ์ ง่ายแก่ การตกเป็นเหยื่อ

2) ผู้หญิง (the female) มีความอ่อนแอทางร่างกาย

3) คนโง่โดยกำเนิด (dull normal) เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อ

4) คนที่มีจิตใจหดหู่ (the depressed) ตกเป็นเหยื่อเพราะภาวะทางจิต สิ้นหวัง

5) คนที่มีวามในเรื่องเพศ เสเพล (the wanton)

6) คนโดดเดี่ยวและคนอกหัก (the lonesome and the heartbroken) เช่น คนเป็นหม้าย คนที่อยู่ในสภาวะเศร้า เสียใจ

7) คนที่ถูกตัดโอกาส ถูกละเลย และต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง (the blocked , exempted , or fighting) เช่น บุคคลที่ถูกขู่เอาเงิน ถ้าไม่ให้จะเปิดเผยความลับ (ปิยะพร ดันณีกุล ,อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 60-61 ,2558)

จากการศึกษาทฤษฎีประเภทของเหยื่ออาชญากรรมของ ฮาน ฟอน เฮนติก (Han Von Hentig) พบว่าหญิงตั้งครรภ์จะมี ภาวะการตกเป็นเหยื่อของตนเอง กล่าวคือ เป็นเหยื่อที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ ซึ่งมีผลทำให้อาชญากรคิดที่จะทำร้ายมีความ อ่อนแอทางสังคมและยังจัดเป็นเหยื่อตนเองอีกด้วย

3.4.2 อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย

อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย (Victimless Crime) คือ อาชญากรรมที่ผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิดเป็นคนคน เดียวกัน ไม่มีเหยื่อหรือผู้เสียหาย บางทีอาจเรียกว่าอาชญากรรมที่ตนเองยินยอม หรือผู้กระทำตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไปพร้อม ๆ กัน เช่น การเล่นการพนัน, โสเภณี (การขายบริการทางเพศ), การทำแท้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น โดยอาชญากรรมประเภทนี้ จะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นโดยส่วนน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างเช่นกัน

นักอาชญาวิทยาบางท่านกล่าวว่า แม้การกระทำความผิดประเภทนี้ ตัวผู้กระทำความผิดเป็นผู้กระทำและเป็นผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของตน แต่ก็มีความผิดในทางศีลธรรม ผิดบรรทัดฐานค่านิยมของสังคมนั้นๆ แม้เป็นสิทธิเฉพาะตัวแต่ก็ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางสังคม อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหายถือว่าเป็นกรณีที่น่าทำการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะบางกรณีถือเป็นเรื่องที่เกิดค่อนข้างใกล้ตัว (ปาไลตา อุตุก่า, ชาวอาชญากรรมในประเทศไทย)

จากการศึกษาทฤษฎีอาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย พบว่า หญิงตั้งครรถ์จะตกเป็นผู้เสียหายไปพร้อมกับการเป็นผู้กระทำความผิดในคราวเดียวกัน กล่าวคือ ตัวหญิงผู้ทำแท้งเป็นผู้กระทำความผิดและเป็นผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของตน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสิทธิเฉพาะตัวในร่างกายของหญิง แต่ก็เป็นการทำผิดต่อศีลธรรมและกฎเกณฑ์ในสังคม

3.4.3 ทฤษฎีการแก้ตัว

ทฤษฎีการแก้ตัว Neutralization theory: Gresham Sykes and David Matza Elliot Aronson นักจิตวิทยาได้เขียนไว้ในหนังสือ The Social Animal โดยยกประเด็นคำถามว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้เหตุผลเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและให้เสียน้อยที่สุด ตามกำลัง สมรรถนะ และความรู้ที่ตนมีอยู่ หรือเป็นสัตว์ที่หาเหตุผลที่ตีความอ้างในการทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม Sykes and Matza สนับสนุนประเด็นที่สองและได้พัฒนาทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่าง ๆ เหล่านั้น ในครั้งแรกพวกเขาโต้แย้งความเชื่อที่ว่า วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นเพราะไม่ยึดถือค่านิยมที่เป็นแบบอย่างจากอดีต หรือถ้ายึดถือก็ยึดถือไว้เพียงเป็นของที่ควรอนุรักษ์ไว้ เช่นไม่ควรถูกโกหก ลักทรัพย์ หรือทำลายชีวิต เป็นต้น พวกเขาเชื่อว่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากได้รับค่านิยมใหม่ ที่ไม่เหมือนค่านิยมเก่า ความเชื่อนั้นดูจะไม่สนับสนุนผลการศึกษาของพวกเขา เพราะในความเป็นจริงแล้ววัยรุ่นเหล่านั้นยังรู้สึกผิดตามค่านิยมแบบเดิมอยู่ เมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือทำความผิด วัยรุ่นเหล่านั้นก็จะหาเหตุผลมาแก้ตัวในการทำความผิดต่าง ๆ ซึ่งจะมีเหตุผลที่ใช้อยู่ประมาณ สองหรือสามอย่างจาก เหตุผลที่ใช้แก้ตัว 5 ประการที่ Sykes and Matza เรียกว่า “เทคนิคที่ใช้แก้ตัว” หรือ “Techniques of Neutralization” ได้แก่ 1. อ้างว่าตกอยู่ในภาวะจำต้องทำ (Denial of responsibility) เช่น ข้อสอบออกความจำมาก จำไม่ไหว 2. อ้างว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน (Denial of injury) เช่น ไม่ได้แย่งคะแนนใคร 3. อ้างว่าเหยื่อสมควรที่จะเป็นเช่นนั้น (Denial of the victim) เช่น ขอลอกดี ๆ ไม่ให้ก็ต้องเอาแบบนี้แหละ 4. อ้างกล่าวโทษว่ามีผู้อื่นเลวร้ายกว่า (Condemnation of the condemners) เช่น คนอื่นเขาทำกันยิ่งกว่านี้อีก 5. อ้างเหตุผลดีกว่ามาหักล้าง (Appeal to higher loyalties) เช่น ถ้าไม่ลอกก็สอบตก จบไม่ทันเพื่อน (ไทยรัฐออนไลน์: 2553)

จากการศึกษาทฤษฎีการแก้ตัว พบว่า หญิงตั้งครรถ์จะมีการแก้ตัวเพื่อสนับสนุนในการทำแท้งของตนเองเสมอ กล่าวคือ จากเทคนิคที่ใช้แก้ตัว หญิงจะมีข้ออ้างว่าตกอยู่ในภาวะจำต้องทำ เช่น ยังไม่พร้อมที่จะมีลูก หรืออ้างว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะว่าเป็นเนื้อตัวร่างกายของหญิงนั่นเอง

3.4.4 ทฤษฎีการขัดเกลากายทางสังคม

การขัดเกลากายทางสังคม (Socialization) คือ การปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น กระบวนการขัดเกลากายทางสังคมจะเริ่มตั้งแต่บุคคลอยู่ในวัยเด็ก เพื่อให้ได้บุคลิกภาพตามแนวที่สังคมต้องการ เช่น เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันและรักการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ประเภทของการขัดเกลากายทางสังคม มี 2 วิธี ดังนี้ 1. การขัดเกลากายทางสังคมโดยตรง เป็นการอบรมขัดเกลาระหว่างผู้สอนกับผู้รับโดยตรง เช่น พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนลูก ครอบครัวยุติธรรมเรื่องค่านิยมที่ดีให้นักเรียนฟัง ปู่เล่าแบบอย่างที่ดีให้หลานฟังเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง เป็นต้น 2. การขัดเกลากายทางสังคมโดยอ้อม เป็นการขัดเกลากายทางอ้อมที่ผู้รับเกิดการเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจ เกิดซึมซับสิ่งที่ดีงามเข้าไปในจิตใจของตนและกลายเป็นค่านิยมที่ดีและพึงประสงค์ เช่น ได้เห็นแบบอย่างการทำความดีของตัวละคร หรือนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัล “ลูกกตัญญู” ทั้งนี้สื่อที่ช่วยให้เกิดการขัดเกลากายทางสังคมโดยอ้อม ได้แก่ ข่าวและละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์

หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย และรายการวิทยุ รวมทั้งการเข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีงาม (สายธารทิพย์ หนูจิ้นจิต, Thai society24)

จากการศึกษาทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม พบว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบก็มีผลต่อการตั้งครมไม่พึงประสงค์อันนำไปสู่การทำแท้ง กล่าวคือ คนรอบตัวอาจจะมีค่านิยมทางเพศที่ล่าช้า หรืออยู่ในชุมชนแออัดที่การสาธารณสุขเข้าถึงได้ยากทำให้ได้รับความรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง หรือซึมซับค่านิยมทางเพศจากทางสื่อที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ซึ่งจากการขัดเกลาทางสังคมเหล่านี้ทำให้หญิงมีความเข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดๆทำให้ตั้งครมโดยไม่พึงประสงค์ได้ง่ายและนำไปสู่การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

3.4.5. ทฤษฎีประโยชน์นิยม

ประโยชน์นิยม (อังกฤษ: utilitarianism) หมายถึง แนวคิดที่เชื่อว่าคุณค่าทางศีลธรรมเป็นการกระทำที่ขึ้นอยู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม กล่าวคือ เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขหรือความพอใจขึ้นในบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของผลลัพธ์นิยม หรือการยึดถือคุณค่าทางศีลธรรมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก นักคิดทั้งหลายได้นิยามคำว่า นี้ "ประโยชน์" หมายถึงความดีสูงสุด ได้แก่ ความสุขหรือความพอใจ ทำให้อาจสามารถอธิบายได้ (ตรงกันข้ามกับความทรามานหรือความเจ็บปวด) ด้วยรูปแบบของชีวิตว่า ความสุขหรือความพอใจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด

ประโยชน์นิยมถูกอธิบายด้วยถ้อยวลี เป็นสิ่งดี"สูงสุดสำหรับบุคคลจำนวนมากที่สุดดังนั้น ประโยชน์นิยมจึงเป็นที่รู้จักกัน " ประโยชน์นิยมยังเป็นการแสดงถึงลักษณะการเชื่อมโยงต่อหลักจริยธรรม ซึ่งมีความผิดแผก "ทฤษฎีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ว่าเป็นไปจากจริยศาสตร์ ซึ่งไม่พิจารณาว่าผลลัพธ์ของการกระทำเป็นตัวกำหนดศีลธรรม เป็นต้น โดยผู้ที่มีมุมมองตรงกันข้ามกับประโยชน์นิยมได้วิพากษ์วิจารณ์มุมมองในแบบประโยชน์นิยมอยู่เรื่อย ๆ แต่ผู้ลัทธิประโยชน์นิยมก็มีวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวคิดอื่น ๆ คล้าย ๆ กัน และเหมือนกับทฤษฎีทางจริยธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติตามแนวคิดประโยชน์นิยมเองก็ต้องพึงองค์ประกอบภายนอกเช่นกัน ได้แก่ สติปัญญา ประสพการณ์ ทักษะสังคม และทักษะชีวิต (วิกิพีเดีย, 2558)

จากการศึกษาทฤษฎีประโยชน์นิยม พบว่า เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขหรือความพอใจขึ้นในบุคคลโดยทั่วไป หรือการยึดถือคุณค่าทางศีลธรรมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งการทำแท้งทำแท้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของทั้งตนเองและคนในครอบครัวเพื่อที่จะไม่ต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกในขณะที่ยังไม่พร้อมและจะทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีซึ่งจะเป็นภาระต่อสังคมในภายหน้า การทำแท้งจึงเป็นการยุติปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งเป็นการทำเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวหญิงที่ทำเองและต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประโยชน์นิยมที่ควรให้กระทำได้

4. บทวิเคราะห์

จากการศึกษาี้ สามารถวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้หญิงตั้งครมโดยไม่พึงประสงค์

สถานการณ์ปัจจุบันการยุติการตั้งครมไม่พึงประสงค์นั้นเป็นอีกปัญหาที่ได้รับความสนใจในสังคมไทย โดยปัจจุบันสาเหตุของการทำแท้งนั้นมีอยู่หลากหลายแต่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้นคือสาเหตุจากการตั้งครมโดยไม่ได้ออกก่อนหรือขาดความรู้ในเรื่องเพศของวัยรุ่น จนนำไปสู่การทำแท้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบัน การทำแท้งจะมีอันตรายไม่เท่ากับในอดีตแต่ก็ถือว่าหญิงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงเช่นกันหรือร้ายแรงที่สุดอาจเสียชีวิตก็ได้ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันผ่านทางโลกออนไลน์ทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม พบว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบก็มีผลต่อการตั้งครมไม่พึงประสงค์อัน

นำไปสู่การทำแท้ง ทำให้หญิงที่ต้องการทำแท้งสามารถหาข้อมูลได้และไปทำแท้งยังคลินิกได้ง่ายดาย ซึ่งการทำแท้งดังกล่าวล้วนเป็นการทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น สำหรับคำว่า “การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” นั้น หมายถึง สถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการวางแผนการณ์จะเกิดขึ้น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด การถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ก่อนการสมรส ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ การไม่รับผิดชอบของบิดาของเด็กในครรภ์ เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในเรื่องของ “การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการทำแท้งเพราะเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาการทำแท้ง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะเป็นต้นเหตุสำคัญของการทำแท้ง แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะทำเพราะต้องเป็นหญิงกลุ่มที่มีปัญหาจริงๆ ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดขึ้นมาได้จึงจะตัดสินใจทำ

ในปัจจุบันมีหญิงที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการร่วมเพศอยู่อีกมาก หรือมีความเชื่อผิดๆจากการที่คนรอบตัวเล่าให้ฟัง เช่น การหลั่งนอก การสวนล้างช่องคลอด การปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือการนับหน้า 7 หลัง 7 ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยมากทำให้มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์สูง และด้วยสภาพสังคมที่ค่าครองชีพสูงทำให้หญิงที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรจำเป็นต้องทำแท้ง หรือบางกรณีเป็นการตั้งครรภ์ที่คนทางบ้านไม่รู้ ด้วยความกลัวจึงไปทำแท้ง โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือคนใกล้ตัวที่เคยทำมาก่อนหรือรู้แหล่งการทำ

จากกรณีการทำแท้งจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั้นตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของเฮนติกในส่วนของคนที่มึนใจหดหู่ (the depressed) ตกเป็นเหยื่อเพราะภาวะทางจิต สิ้นหวัง หมายถึง เมื่อหญิงตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังหาทางออกจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมไม่ได้ ก็จะเข้าสู่การทำแท้งและยังทำให้ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อ ซึ่งสอดคล้องกับอาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย (Victimless Crime) ที่ผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิดเป็นคนคนเดียวกัน แม้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นผู้กระทำและเป็นผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของตน แม้เป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ก็ฝ่าฝืนกฎหมายทางสังคม

ทั้งนี้การทำแท้งจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมดังกล่าวส่งผลให้ผู้กระทำความผิดถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองโดยไม่สนใจว่าการกระทำความผิดนั้นจะถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไม่ เพราะตัวผู้กระทำความผิดได้ถือเอาประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสินความผิดถูกชั่วดีและเมื่อตนได้ประโยชน์สุขจากการกระทำความผิดดังกล่าว จึงทำให้ขาดสติจนไม่ได้เปรียบเทียบซึ่งน้ำหนักประโยชน์สุขกับโทษที่ตนจะได้รับว่าสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากัน กล่าวคือ ความถูกต้องของการกระทำขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดความสุขต่อตัวผู้กระทำ ความผิดขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีส่วนทางกับความสุข ตามทฤษฎีประโยชน์นิยม และยังมีมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการแก้ตัวที่ว่า อ้างว่าตกอยู่ในภาวะจำต้องทำ (Denial of responsibility) เมื่อหญิงมีการทำแท้งหญิงเหล่านั้นก็จะหาเหตุผลมาแก้ตัวในการทำความผิดต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า “เทคนิคที่ใช้แก้ตัว” หรือ “Techniques of Neutralization” โดยทฤษฎีนี้ผู้กระทำจะมีความรู้สึกว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ทำให้บุคคลมีอิสระที่จะเลือกกระทำผิด โดยจะหาข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ เพื่อให้การกระทำที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้ว เช่น อ้างว่าไม่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์ ไม่ได้มีการวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือ เพราะบิดาของทารกในครรภ์ไม่มีความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า การทำแท้งมีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายและหลากหลายวิธี การทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันมีการแก้ไขเพื่อให้สิทธิแก่หญิงมากขึ้นในการทำแท้ง เป้าหมายหลักของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิสตรีในการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งก็คือ การเปิดโอกาสให้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยความไม่พร้อมมีทางเลือก ทั้งสำหรับคนที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยโดยนายแพทย์ที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้ และทางเลือกสำหรับการดูแลแม่และเด็กหากต้องการตั้งครรภ์ต่อ โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ที่พลิกโฉมของการ

ทำแท้งจากเดิมที่การทำแท้งในเกือบทุกกรณีเป็นความผิด มีโทษจำคุกและปรับ เปลี่ยนแปลงมาเป็นการทำแท้งช่วงที่อายุครรภ์ของหญิงที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะทำแท้งได้โดยไม่มีคามผิดหากยืนยันยืนยันที่จะทำแท้ง กรณีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์โดยยืนยันยุติตั้งครรภ์ ภายหลังจากตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก และในกรณีที่มิเหตุจำเป็น ได้แก่ การตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ หรือหากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปอาจทำให้ทารกมีความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดพิการอย่างร้ายแรง และกรณีตั้งครรภ์เนื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้ง 3 กรณีนี้ สามารถมีการทำแท้งได้โดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้ดำเนินการทำแท้งตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา เช่นนี้แพทย์ผู้ทำแท้งได้รับยกเว้นโทษ ส่วนการทำแท้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ผู้ทำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการวิเคราะห์พบว่า ตามกฎหมายเดิมนั้น การทำแท้งที่ไม่ต้องรับโทษจำกัดอยู่เฉพาะ กรณีที่มีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นกับหญิง ได้แก่ 1) มีความจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น 2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 จะเห็นได้ว่าการทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถทำได้หากเข้าข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเหตุผลสำคัญในกฎหมายเดิมอยู่ที่เรื่องของความจำเป็นทั้งในเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้เป็นแม่ จึงไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ และการตั้งครรภ์ซึ่งเกิดจากความไม่สมัครใจเนื่องจากหญิงนั้นถูกข่มขืนกระทำชำเราจนตั้งครรภ์ แต่เหตุผลที่กฎหมายปัจจุบันให้ทำแท้งได้โดยชอบได้เพิ่มเติมเรื่องของความไม่พร้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกฎหมายเล็งเห็นว่า ข้อยกเว้นไว้เดิมไม่เพียงพอต่อการลดปัญหาการเกิดจากหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากหญิงที่ตั้งครรภ์อาจมีความประสงค์ที่จะทำแท้งจากสาเหตุอื่น ๆ ที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้

ปัจจุบันจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการทำแท้งขึ้นมาใหม่โดยมีลักษณะสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากกฎหมายเดิม โดยนำเอาเรื่องของระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นตัวแปรสำคัญที่หญิงตั้งครรภ์สามารถที่จะตัดสินใจทำแท้งได้โดยหญิงนั้นไม่มีความผิดอีกต่อไป โดยกำหนดอายุการตั้งครรภ์ไว้ว่าจะต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ โดยมีเหตุผลเบื้องหลังด้านการแพทย์ประกอบการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งโดยปกติทารกอายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะยังมีพัฒนาการไม่สมบูรณ์มากนักจะมีความยาวหัวจรดเท้า ประมาณ 9 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กรัม ส่วนหัวทารกจะดูใหญ่กว่าลำตัว มีซี่โครง และ กระดูกลำตัวเริ่มชัด แต่ยังระบุเพศที่ชัดเจนไม่ได้ และการยุติตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์นี้ จะเกิดอันตรายกับตัวผู้เป็นแม่น้อยได้ที่สุดเนื่องจากทารกยังมีขนาดเล็กพอที่จะมีวิธีนำทารกออกมาจากมดลูกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกับผู้เป็นแม่ได้ดีที่สุด ดังนั้นการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการยุติการตั้งครรภ์ได้ดีมากที่สุด

การอนุญาตให้หญิงผู้ตั้งครรภ์มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องร่างกายตัวเองได้อาจถือว่าเป็นชัยชนะและเป็นความก้าวหน้าของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แต่ในแง่ของการแก้ปัญหาการทำแท้งโดยผิดกฎหมายด้วยวิธีแก้ไขกฎหมายยกเว้นโทษให้ผู้หญิงทำแท้งอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะปัจจุบันสาเหตุที่หญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เกิดจากการเรียนรู้ค่านิยมจากสังคมรอบ ๆ ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความเชื่อเกี่ยวกับการห้ามขิงสุกก่อนห้าม การรักษนวลสงวนตัวของหญิงสาวเริ่มมลายหายไปจากสังคม การเรียนรู้จากสื่อที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผลที่จะตามมาทำให้ผู้เสพสื่อมีความเข้าใจเรื่องเพศแบบผิด ๆ ประกอบกับการขาดการเอาใจใส่สอดส่องดูแลอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่ และการขาดความยับยั้งชั่งใจของหนุ่มสาวในการตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยความไม่รอบครอบ จึงนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หญิงจำนวนมากที่ทำแท้งมักมีข้ออ้างจากความไม่พร้อมรับผิดชอบต่อทารกในครรภ์ แต่มีได้ระมัดระวังป้องกันตนในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ หรือไตร่ตรองให้จงหนักว่าตนมีความพร้อมรับมือกับผลที่จะตามมาอย่างไรจากการตั้งครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแก้ตัวที่อ้างว่าตกอยู่ในภาวะจำต้องทำ

เช่น ยังไม่พร้อมที่จะมีลูก หรืออ้างว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเป็นเนื้อตัวร่างกายของหญิงนั่นเอง ฉะนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีความรู้ในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง มีการป้องกันคุมกำเนิดที่ดี หรือการเข้าถึงศูนย์วางแผนครอบครัว มากกว่าการยอมรับให้มีการทำแท้งได้เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ เพราะเท่ากับว่า กฎหมายตกเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางอ้อมให้มีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ไม่พร้อมได้ เพราะถึงพลาดพลั้งอย่างไร ขอเพียงรู้ตัวเร็วก็สามารถทำแท้งได้เสมอ จึงควรพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาด้านสาธารณสุขจึงจะเป็นทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่อาจเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการแก้ไขกฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าตั้งครรภ์โดยความไม่พร้อมลงได้ ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในทางสถิติเกี่ยวกับการทำแท้งประกอบและต้องใช้เวลาให้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อีกสักระยะ

5. ข้อเสนอแนะ

การจะแก้ปัญหาค่าตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง มีการคุมกำเนิดที่ดี หรือการเข้าถึงศูนย์วางแผนครอบครัว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

ควรจัดอบรมให้ความรู้กับวัยรุ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาโดยเฉพาะการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอัตราการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอันนำไปสู่การทำแท้ง

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นควรเสนอให้แยกกฎหมายการทำแท้งออกมาจากประมวลกฎหมายอาญา เพื่อที่จะไม่ให้กำหนดความผิดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งเป็นการเฉพาะ

6. บทสรุป

การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้หญิงหลาย ๆ คน โดยอาจเกิดจากขาดการอบรมเลี้ยงดู ขาดการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ไม่รู้จักวิธีป้องกัน การถูกข่มขืน กลัวการที่จะต้องบอกความจริงกับคนรอบข้าง พวกเขาเหล่านี้จึงต้องหาทางแก้ไขด้วยตนเอง คือ การหาวิธี การลักลอบทำแท้ง ที่ต้องลักลอบทำแท้งเนื่องมาจากการทำแท้งนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอดีตทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งถ้าหากไม่ลักลอบทำแท้งปล่อยให้มีการเกิดของทารกนั้น สิ่งที่มาคือ บุคคลที่เป็นแม่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูลูก ไม่มีการจัดการวางแผนเนื่องจากตนเองก็ยังไม่มีความมั่นคงของชีวิต ส่วนเด็กที่กำลังเจริญวัยขึ้น อาจจะขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ขาดการขัดเกลาอบรมเลี้ยงดูที่ดี ดังนั้นการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ นำมาซึ่งปัญหาของสังคมมากมาย หากต้องการลดปัญหาของสังคมควรที่จะลดปริมาณการเกิดปัญหาค่าตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ และให้สิทธิของบุคคลผู้เป็นแม่ได้เลือกใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างตรงตามความต้องการของตนเองอย่างถูกต้องโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายเพื่อให้เขาเป็นที่ยอมรับของสังคม สำหรับประเทศไทยการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผู้คนในสังคม คนในครอบครัว เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นผลของการทำแท้งเถื่อนที่เป็นอันตรายต่อหญิง ส่งเสริมการแก้ปัญหาค่าตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ผ่านระบบการแพทย์ที่ถูกต้องและปลอดภัย

7. เอกสารอ้างอิง

ธนวัฒน์ เพ็ชรหล่อเหลียน (2557), **ทำแท้งเถื่อน น้ำยาล้างจานราด-ไม้แฉง-ถึงตาย ขุดมดลูก** : ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.posttoday.com/life/healthy/287738>

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, **ความหมายของการทำแท้ง** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html>

ไทยรัฐออนไลน์ (2557), **ย้อนรอยสุสานทารก2,002ศพ วัดไผ่เงิน ดวงวิญญานที่ไม่มีโอกาสร้องขอชีวิต** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thairath.co.th/content/463755>

ไทยรัฐออนไลน์ (2560), **แม่ใจร้ายทิ้งเด็กทารกเพิ่งคลอด หน้าศูนย์เรียนรู้ดินเผาเทศบาลควนลัง** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thairath.co.th/news/905926>

ไทยรัฐออนไลน์ (2562), **สลดพบศพเด็กทารก ริมถนนที่หาดใหญ่ คาดถูกทำแท้งแล้วโยนทิ้งไว้** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thairath.co.th/news/local/south/1568035>

ไทยรัฐออนไลน์ (2560), **องค์กรอนามัยโลกเผยผลวิจัย ทำแท้งเถื่อนอื้อซ่า** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thairath.co.th/news/foreign/1084165>

ไบเออร์ไทย (2563), **กรมอนามัยร่วมกับไบเออร์ไทย รมรงค์สังคมไทยหยุดท้องไม่พร้อม สนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ในวันคุมกำเนิดโลก 2563** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://bayer.co.th/th/bayer-thai-join-the-campaign-to-prevent-unintended-pregnancies>

พบแพทย์, **ทำแท้งอันตรายอย่างไรไม่จำเป็นอย่าเสี่ยง** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.pobpad.com/>

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) **สถิติและสถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <http://www.womenhealth.or.th/home-facts-aboriton.html>

วิชิตา คะแนนสิน (2561), **WHY? | ทำไมการทำแท้งจึงถูกกฎหมายในบางประเทศ** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://adaybulletin.com/article-why-legal-status-of-abortion/17853>

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน , **อันตรายจากการแท้ง** ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html>

BBC NEWS ไทย, แก้ไขกฎหมายทำแท้ง ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบ 60 ปี ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ จากเว็บไซต์ <https://www.bbc.com/thai/thailand-55940721>

Chomnapas Wangein, ทำแท้งเสียงทำสตรีไทยเสียชีวิต ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thaihealth.or.th/Content/>

ILaw (2556), สถิติสธ.พบหญิงตายเพราะทำแท้ง 25-30 คนต่อปี บาดเจ็บ 30,000 – อายุต่ำกว่า 15 ปีทำแท้งได้ไม่ผิดกฎหมาย ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2564 จากจากเว็บไซต์ <https://ilaw.or.th/node/2942>

วิกิพีเดีย, ทฤษฎีประโยชน์นิยม ค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://th.wikipedia.org/>

ข่าวอาชญากรรมในประเทศไทย, อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย ค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://sites.google.com/a/longwittaya.ac.th/khaw-xachya-krm/khxmthawpi/prapheth-khxng-xachyakrrm/xachyakrrm-thi-prascak-phu-seiy-hay>

ไทยรัฐออนไลน์ (2553), ทฤษฎีการแก้ตัว ค้นเมื่อ 29 มกราคม 2564 จากเว็บไซต์ <https://www.thairath.co.th/content/108668>